



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (แยกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



๑. พิจารณาแบบสอบถามร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยคณะกรรมการได้ร่วมกับคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้เชิญ นายสุทธิพงศ์ ชาญชัยานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณากฎหมาย โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและเป้าหมายของการจัดทำแบบสอบถามดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แบบสอบถามดังกล่าว และได้มอบหมายให้คณะกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณากฎหมายฯ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปร่วมหารือกับคณะกรรมการพิจารณากฎหมายฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. พิจารณารูปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ จำนวน ๒ คณะ ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง ได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑) รายงานผลการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ในฐานะคณะกรรมการผู้รับผิดชอบระดับพันธกิจ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และแนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (สามเหลี่ยม) ตามภารกิจที่คณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้



(๑) แผนการปฏิรูปประเทศ รับผิดชอบ ประเด็นปฏิรูปประเทศ จำนวน ๔ ด้าน ๗ พันธกิจ และ (๒) แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รับผิดชอบ จำนวน ๖ แนวทางการพัฒนา ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ตสร. ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการติดตามความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตามเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศต่อไป

๑.๒) โครงการ Big Rocks พร้อมข้อเสนอแนะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สู่การปฏิรูปด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยคณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ ๔ ข้อ ได้แก่ ๑) ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยหลักที่เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงได้ ๒) การปฏิรูประบบประกันสังคมทั้งระบบให้เกิดการทำงานเชิงรุก โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ประกันตน ๓) รัฐควรมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตได้อย่างสะดวก และ ๔) กรณีการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือระบบลงทะเบียนที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูล รัฐต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อรัฐ จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของสาธารณะ



๒) คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคในการติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งพบว่าในหลายจังหวัดประสบปัญหาการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค คือ ความล่าช้า และยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ดังนั้น เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเชิญ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาชี้แจงข้อขัดข้อง และอุปสรรคปัญหาในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค



ในการนี้ คณะกรรมการได้รับทราบผลผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแล้ว พร้อมทั้งได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะอนุกรรมการนำไปพิจารณาศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

